

## **CÁC CÔNG TY HỒNG KONG VÀ NHẬT BẢN ĐẦU TƯ 3 TỶ ĐÔ LA MỸ VÀO HÀ TĨNH**

Tập đoàn của Công ty TNHH Sản xuất Giấy Lee & Man của Hồng Kông và Tập đoàn Hokuetsu của Nhật Bản đã đề xuất phát triển một khu phức hợp với cảng biển nước sâu, một trung tâm hậu cần và một nhà máy giấy trị giá 3 tỷ USD tại Khu kinh tế Vũng Á ở tỉnh miền trung bắc Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đề xuất này đã gây lo ngại về bảo vệ môi trường và diện tích đất rộng lớn cần thiết.

Trong cuộc họp với chính quyền Hà Tĩnh vào ngày 10 tháng 9, lãnh đạo hai hãng cho biết họ muốn phát triển một cảng biển nước sâu với sáu cầu cảng có thể điều khiển các tàu lên tới 300.000 tấn. Trung tâm hậu cần, khi vào vị trí, sẽ giúp nhận và phân phối hàng khô giữa Việt Nam, Lào và Campuchia, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.

Trong khi đó, nhà máy giấy lựa sẽ có công suất hàng năm là một triệu tấn, cùng với các nhà máy sản xuất thiết bị phụ trợ cho nhà máy giấy, cảng biển và trung tâm hậu cần.

Toàn bộ dự án được thiết kế để bao gồm 6.000 ha của khu kinh tế, với 1.400 ha cho nhà máy giấy, 600 ha cho trung tâm hậu cần và 4.000 ha diện tích mặt nước. Dự án dự kiến sẽ hoạt động trong 50 năm.

Các nhà đầu tư đã lên kế hoạch thực hiện dự án theo hai giai đoạn, hoàn thành trong vòng bốn năm nếu được phê duyệt.

Dự án, sau khi được đưa vào hoạt động, sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 3.000 lao động và đóng góp khoảng 150 triệu đô la Mỹ vào ngân sách Nhà nước mỗi năm.

Lee & Man và Hokuetsu đã cam kết sử dụng công nghệ cập nhật nhất cho dự án để bảo vệ môi trường.

Các quan chức Hà Tĩnh tuyên bố rằng họ cần thêm thời gian để xem xét tính khả thi của dự án và liệu nó có phù hợp để phát triển nó trong Khu kinh tế Vũng Áng hay không.

Phó Chủ tịch Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cũng kêu gọi hai hãng nghiên cứu các lĩnh vực được ưu tiên trong khu kinh tế.

Đầu tư không phù hợp với số lượng đất được đề xuất cho dự án, và số lượng việc làm được tạo ra bởi dự án không cao lắm, Thắng nói thêm.

Trần Tử Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, chia sẻ quan điểm này, lưu ý rằng tỉnh không ưu tiên các dự án nhà máy giấy ở Khu kinh tế Vũng Á mà là các dự án phát triển cầu cảng và cảng biển.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chỉ ra rằng tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư rất coi trọng bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển xanh và bền vững.

Ông Sơn yêu cầu hai hãng xem xét lại kế hoạch sử dụng đất và biển. Lee & Man và Hokuetsu đề xuất sử dụng 4.000 ha để xây dựng sáu cầu cảng, trong khi dự án thép Formosa Hà Tĩnh, chẳng hạn, chỉ sử dụng 1.300 ha đất để xây dựng 32 cầu cảng.

Ngoài ra, dự án thép Formosa Hà Tĩnh đã tạo việc làm cho 10.000 công nhân, trong khi Lee & Man và Hokuetsu đã hứa sẽ chỉ sử dụng 3.000 công nhân địa phương.

Tại cuộc gặp, hai bên không đưa ra kết luận. Các nhà đầu tư được yêu cầu xem xét kế hoạch của họ về vật liệu, công nghệ và bảo vệ môi trường và gửi cho tỉnh các giải pháp của họ để giải quyết các vấn đề đã được xác định, Sơn nói thêm.